

จ่อลุยเฟส2'เราเที่ยวด้วยกัน' เจาะไทยเที่ยวนอก-เอ็กซ์แพท

กระทรวงท่องเที่ยวฯ-ททท. แก่เกมกำลังซื้อคนไทยหนึ่ง จ่อลุยเฟส 2 "เราเที่ยวด้วยกัน" ดันยอดคนไทยเที่ยววันธรรมดา เจาะ 3 กลุ่ม "ไทยเที่ยวนอก-เอ็กซ์แพท-องค์กรประชุมสัมมนา" ขณะ "พีพีเอ็ม" นัดถกเอกชนพรั่งนี้ พื้นที่ท่องเที่ยวหลังโควิด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

หุ้นไทยส.ค.มีลุ้นฟื้น SETปิดลดลง7.3จุด

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ (บล.) ทรินิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนเดือน ส.ค. 2563 ดัชนีหุ้นไทยเริ่มอยู่ในระดับที่สมดุลมากขึ้น หลังปรับตัวลงมาช่วงปลายเดือน ก.ค. จนล่าสุดอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของกรอบที่ให้ไว้ประจำเดือนนี้ โดยมีกรอบแนวต้านที่ระดับ 1,360 จุด อิงพีอีล่วงหน้า 16.8 เท่า และ EPS ของตลาดปีหน้าที่ 81 บาท ขณะที่มีแนวรับที่ 1,270 จุด อิงพีอีล่วงหน้า 15.7 เท่า ซึ่งหากมองว่าดัชนีหลุดระดับ 1,300 จุดลงมาก็คือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทยอยเพิ่มน้ำหนักหุ้นรอบใหม่ หลังแนะนำให้ชะลอการลงทุนมาตลอดช่วงที่ผ่านมา

ที่มา : ไทยโพสต์

รพท.ชี้เชื่อมั่นธุรกิจไม่ฟื้นน้ำ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ก.ค. 63 เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จากเดือนก่อนที่ 38.5 มาอยู่ที่ระดับ 42.9 ปรับดีขึ้นในเกือบทุกธุรกิจดัชนีรวมยังต่ำกว่า 50 ในทุกภาคธุรกิจ เพราะความเชื่อมั่นที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เช่นเดียวกับดัชนีสภาพคล่องทั้งปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้น ยังอยู่ต่ำกว่า 50 ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพคล่องลดลง ส่วนหนึ่งจากการที่ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงพอตามต้องการ

ที่มา : เดลินิวส์

"กรุงศรี"ปรับลง กนง.คงดอกเบี้ย 0.50%

นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ คาดว่าจะมีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดย กนง.จะเน้นย้ำความไม่แน่นอนต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปและพร้อมใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น แม้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2 แต่สถานการณ์ยังคงเปราะบาง และผลกระทบเชิงลบจากโควิด-19 มีแนวโน้มลากยาว ขณะที่ความเสี่ยงด้านขาของเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับสูง

ที่มา : ไทยรัฐ